



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวจันทร์ฉาย แสงสว่าง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวพรพรรณ ชูเนตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๘๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๘๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๓	นางสาวกาญจนา ผุยโพนทัน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๙๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๕๙๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

/๔. นางสาวจุฑาพร...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๔	นางสาวจุฑาทพร ทัดแก้ว	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๖๒๙)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๕	นางสาวนิภาพร ภูเวียง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๐๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๐๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุวิทย์ / ผู้อำนวยการ)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการส่วนนี้ในนามของสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจันทร์ฉาย แสงสว่าง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๔)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๕๑๑๒๓๔๒๗๔</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ ๙๐</p>
<p>๓. อื่น (ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจันทร์ฉาย แสงสว่าง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๔๔๔)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๑๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๓ ปี สถานภาพสมรส คู่ มาที่ห้องตรวจอุบัติเหตุฉุกเฉิน วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๐ น. ด้วยเรื่องมีง่วง แขนขาอ่อนแรงข้างซ้ายและมีอาการชาข้างซ้าย สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๖ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๒๔ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๒๐๘/๙๑ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยรู้สึกตัวพูดคุยโต้ตอบได้ รับรู้วันเวลาสถานที่ ปฏิเสธโรคประจำตัว แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบอุดตัน (Acute Ischemic Stroke) รับไว้ในโรงพยาบาล ที่หอบำบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อม เวลา ๑๗.๕๐ น. สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ ๓๖.๑ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๓๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๒๐๑/๑๐๘ มิลลิเมตรปรอท ได้รับการรักษาโดยให้ยาต้านเกล็ดเลือดเป็นแอสไพริน ขนาด ๓๒๕ มิลลิกรัม ๑ เม็ด รับประทานหลังอาหารเช้าทุกวัน และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดสั้นปลิว ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพิ่มมากขึ้น ติดตามและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง ประเมินระดับความรู้สึกตัว กำลังของแขนขา ประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน โดยใช้เครื่องมือ National Institute Of Health Stroke Scale : NIHSS เฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ ผู้ป่วยรู้สึกตัวพูดคุยโต้ตอบได้รับรู้วันเวลาสถานที่ มีกำลังแขนขาข้างซ้ายระดับ ๕ กำลังขาข้างซ้ายอ่อนแรงระดับ ๔ กำลังแขนขาขวา ระดับ ๕ ประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน โดยใช้เครื่องมือ National Institute Of Health Stroke Scale : NIHSS ได้ ๑ คะแนน ชีพจร ๑๔๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๗๕/๑๐๙ มิลลิเมตรปรอท รายงานแพทย์ แพทย์พิจารณา ให้ยาอะมิโอดาโรน (Amiodarone) ขนาด ๑๕๐ มิลลิกรัม หยดทางหลอดเลือดดำ ภายใน ๓๐ นาที และยาอะมิโอดาโรน (Amiodarone) ขนาด ๖๐๐ มิลลิกรัม หยดทางหลอดเลือดดำ ๒๐.๘ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาอะมิโอดาโรน (Amiodarone) ประเมินระดับความรู้สึกตัว ติดตามสัญญาณชีพ เนื่องจากยาอะมิโอดาโรน (Amiodarone) อาจทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำและหัวใจเต้นช้า ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง ทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดเพิ่มมากขึ้นได้ และผู้ป่วยอาจเกิดภาวะหลอดเลือดดำอักเสบจากการได้รับยา ติดตามประเมินตำแหน่งที่ให้อาหร่ายน้อยเวรละครั้ง ประเมินอาการของหลอดเลือดดำอักเสบ เช่น ปวด บวม แดง ร้อน หลังจากได้รับยา ผู้ป่วยรู้สึกตัว พูดคุยโต้ตอบได้ รับรู้วันเวลาสถานที่ มีกำลังแขนขาข้างซ้ายระดับ ๕ กำลังขาข้างซ้ายอ่อนแรงระดับ ๔ กำลังแขนขาขวา ระดับ ๕ กำลังแขนขาขวา ระดับ ๕ ชีพจร ๙๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๗๙/๙๖

มิลลิเมตรปรอท และไม่มีอาการอักเสบบริเวณหลอดเลือดดำ หลังจากนั้นแพทย์พิจารณาหยุดยาอะมิโอดาโรน (Amiodarone) และเพื่อป้องกันการเกิดลิ้มเลือด แพทย์ให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเป็นยารวาร์ฟาริน ขนาด ๓ มิลลิกรัม ๑ เม็ด รับประทานก่อนนอนทุกวัน ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดเลือดออกง่ายหยุดยาก ให้คำแนะนำผู้ป่วยในการรับประทานยารวาร์ฟาริน และสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะมีเลือดปน เป็นต้น ระวังระมัดระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและของมีคม ติดตามอัตราส่วนค่าการแข็งตัวของเลือด (Internation Normalized Ratio : INR) ขณะอยู่โรงพยาบาลผู้ป่วยไม่มีเลือดออกผิดปกติจากการได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อัตราส่วนค่าการแข็งตัวของเลือด (Internation Normalized Ratio : INR) ได้ ๒.๐๙ ตามแผนการรักษา จากการตรวจร่างกายผู้ป่วย มีกำลังแขนข้างซ้ายระดับ ๕ กำลังขาข้างซ้ายอ่อนแรงระดับ ๔ กำลังแขนขวาระดับ ๕ ผู้ป่วยลุกนั่งได้เอง เดินยังทรงตัวไม่ถนัด ต้องมีคนช่วยพยุง ๑ คน ความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบาร์เธลแอคทีแวล (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ได้ ๘๕ คะแนน ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากขาข้างซ้ายอ่อนแรง ยกไม้กั้นเตียงขึ้นทุกครั้งหลังให้การพยาบาล จัดวางสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยให้เป็นระเบียบและใกล้พอที่ผู้ป่วยจะหยิบได้สะดวก ดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนไหว ยามอยู่โรงพยาบาลผู้ป่วยไม่เกิดอุบัติเหตุ ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวบกพร่องเนื่องจากขาข้างซ้ายอ่อนแรง ประสานงานกับนักกายภาพบำบัด ฝึกกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยและสอนญาติ ผู้ป่วยสามารถเดินได้เอง แขนขาสองข้างกำลังระดับ ๕ แต่ผู้ป่วยและญาติยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมอง ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง อาการและอาการแสดง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค การรักษาและการป้องกันการเกิดโรค ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาลดความดันโลหิตสูงอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ แนะนำการมาตรวจรักษาตามนัด ระวังระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ สังเกตอาการเลือดออกผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ รวมทั้งการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ และรับประทานประเภท ผักใบเขียว เช่น บล๊อคโคลี่ ผักขม ต้นหอม ให้สม่ำเสมอ เนื่องจากมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือด หลีกเลี่ยงอาหาร ที่มีโซเดียมสูง ควรงดการดื่มเครื่องดื่มปรุงรส เช่น ผงชูรส อาหารหมักดอง เช่น เต้าเจี้ยว ปลาเค็ม และอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก เบคอน หมูแฮม เป็นต้น และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัย ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจ มั่นใจในการดูแลตนเองต่อเนื่องที่บ้าน นัดติดตามอาการอีกครั้ง ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อข้อเสนอ คู่มือการประเมินและการสอนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมอง

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้บุคลากรมีคู่มือในการประเมินและให้ความรู้ผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมองเป็นมาตรฐานและมีแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมอง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคหลอดเลือดสมอง
๒. สามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำ
๓. สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง